

Số: 21.../KH-THPTĐS

Đắk Song, ngày 06 tháng 09 năm 2017

**KẾ HOẠCH**  
**Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018**

Thực hiện công văn số 1531/SGDDĐT- GDTrH ngày 24/08/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017 – 2018.

Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường đầu năm học 2017 – 2018, Trường THPT Đắk Song xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.**

**1. Mục đích.**

Nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn của nhà trường;  
Giúp học sinh nhận thức về khả năng của bản thân, lựa chọn môn học phù hợp với thể mạnh, là cơ sở để định hướng đúng đắn khi lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai;

Tạo tiền đề giúp giáo viên chủ động, sáng tạo trong vận dụng kiến thức đã học vào rèn luyện cho học sinh.

**2. Yêu cầu.**

Học sinh phải chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường.  
Giáo viên bồi dưỡng phải xây dựng giáo án trước khi dạy, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng.

Giáo viên bồi dưỡng theo sự phân công của tổ trưởng không tự ý nhờ, bỏ tiết trong quá trình bồi dưỡng.

**3. Đối tượng, điều kiện thành lập đội tuyển học sinh giỏi.**

**a. Đối tượng.**

Học sinh khối 10 và 11, giáo viên giảng dạy tại các lớp lựa chọn học sinh nộp danh sách về nhà trường (cho Đ/c Quyền), hạn cuối ngày 20/09/2017, số lượng học sinh cho mỗi môn không giới hạn.

Yêu cầu về học lực và hạnh kiểm xếp loại khá.

**b. Điều kiện thành lập đội tuyển học sinh giỏi cấp trường.**

Các tổ tiến hành bồi dưỡng theo kế hoạch của tổ, nhà trường sẽ tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp trường vào cuối tháng 11

**4. Thời gian thực hiện.**

Từ 06/9 đến 18/9/2017: Giáo viên bộ môn chọn học sinh gửi danh sách về cho tổ trưởng, tổ trưởng lập danh sách nộp về nhà trường.

Từ 18 – 20/9 Tổ trưởng xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, họp nội bộ giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi phân

công nhiệm vụ biên soạn giáo trình bồi dưỡng theo từng chuyên đề của từng môn sau đó phân công số lượng chuyên đề bồi dưỡng cho từng giáo viên tham gia bồi dưỡng môn học đó và nộp về lãnh đạo trường (Email cô Lyna).

Từ 25/09/2017 Bắt đầu dạy bồi dưỡng theo kế hoạch

### III/. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phó hiệu trưởng phụ trách xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của các tổ. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn. Cùng với tổ chuyên môn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tổ trưởng chuyên môn phải tham gia bồi dưỡng, duyệt giáo án và kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi của các cá nhân có liên quan. Chủ động đề xuất với nhà trường danh sách học sinh cần phải điều chỉnh lớp học thêm và học thể dục để thuận lợi cho việc ôn tập.

Đối với giáo viên giảng dạy: Phải trang bị kiến thức cơ bản, nâng cao theo hướng cá thể hóa; cung cấp các nguồn tư liệu, các nguồn tài liệu để học sinh tự nghiên cứu thêm ở nhà; Nắm bắt trình độ năng lực học sinh đúng thực chất để có những đề xuất, tham mưu kịp thời cho tổ trưởng chuyên môn và lãnh đạo trường.

Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Thường xuyên theo dõi chất lượng học sinh của lớp mình chủ nhiệm và tình hình chuyên cần của học sinh tham gia bồi dưỡng. Liên hệ với giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các em an tâm học tập.

Đối với giáo viên bộ môn khác: quan tâm, giúp đỡ về chuyên môn, tạo điều kiện để học sinh an tâm tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đối với học sinh: Đi học đầy đủ, chấp hành tốt các nội quy, không tùy tiện bỏ học, đổi môn, đảm bảo chuyên cần trong suốt quá trình học tập; chấp hành tốt quy định của giáo viên bồi dưỡng.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Đắk Song, đề nghị các tổ chuyên môn triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả./.

Nơi nhận

Hiệu trưởng (để b/c)  
Các PHT (để chỉ đạo)  
vnptioffice.vn Bảng TB  
Lưu -VT.



**KT. HIỆU TRƯỞNG**  
**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Huỳnh Thị Châu Lyna